
sþ. 419. Fyrirspurnir. [239. mál]
I. Til menntamálaráðherra um ný þjóðminjalög.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

Hefur stjórnskipuð nefnd skilað tillögum um endurskoðun þjóðminjalaga?
Má vænta þess að frumvarp til nýrra þjóðminjalaga verði flutt á yfirstandandi
þingi?

II. Til menntamálaráðherra um Lánasjóð íslenskra námsmanna.

Frá Kristínu Halldórsdóttur og Steingrími J. Sigfússyni.

1. Hvernig hyggst ríkisstjórnin mæta þeim halla sem fyrirsjáanlegur er á Lánasjóði
íslenskra námsmanna á þessu ári?

2. Hefur menntamálaráðherra í hyggju breytingar á lögum um Lánasjóð íslenskra
námsmanna?

3. Hafa verið mótaðar einhverjar tillögur til breytinga á úthlutunarreglum Lána-
sjóðsins?

4. Ef svo er, hverjar eru þær og hverjir unnu þær tillögur?


